

Sơn La, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2017

Thực hiện nội dung Công văn số 860/BTNMT-TNN ngày 02/3/2017 và Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 14/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 860/BTNMT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Lễ mít-tinh và các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017.

Thực hiện nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 697/UBND-KT ngày 09/3/2017 và Công văn số 820/UBND-KT ngày 22/3/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan thông tin truyền thông như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các Đài phát thanh Truyền hình cấp huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình tiến hành các hoạt động thích hợp để hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2017. Các hoạt động tập trung vào các nội dung như: Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề tài nguyên nước; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước, khơi thông dòng chảy; phát động phong trào không lấn chiếm sông suối, ao hồ; trồng rừng bảo vệ nguồn nước; phát tờ rơi và chiếu phim tài liệu, phóng sự về tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Đánh giá chung

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Sơn La, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, làm đầu mối hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền tới UBND các huyện, thành phố trực thuộc: các Sở,

ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017. Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2017 là “Nước thái” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng nước; bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả. Từng bước thực hiện một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc: “Cải thiện chất lượng nguồn nước thông qua việc giảm thiểu tình trạng gây ô nhiễm, xả rác và các chất hóa học khó phân hủy; giảm lượng nước thải không được xử lý xuống một nửa và gia tăng việc tái sử dụng nước an toàn trên toàn cầu”.

2.2. Kết quả cụ thể

2.2.1. Các hoạt động tuyên truyền

Các hoạt động tuyên truyền thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị, địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân; được các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trực thuộc tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Đài phát thanh truyền hình; các tổ chức đoàn thể, các trường học; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La. Cụ thể:

- Sở Ngoại vụ: Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đến các đoàn viên công đoàn để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước, không xả rác bừa bãi tại cơ quan và nơi cư trú; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Nước thế giới năm 2017.

- Ban Dân tộc: Tổ chức Hội nghị cơ quan thông báo, tuyên truyền về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2017; vận động cán bộ, công chức và gia đình không lấn chiếm sông suối, ao hồ, làm sạch vỉa hè, đường phố,... Động viên cán bộ, công chức tham gia viết bài tham dự Hội thảo khoa học.

- Huyện Sốp Cộp: Chỉ đạo Đài phát thanh - Truyền hình, Trung tâm văn hoá, thể thao huyện tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017; treo băng zôn, áp phích tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nước đối với sự sống.

- Huyện Mộc Châu: Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn toàn huyện; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trụ sở cơ quan, nơi công cộng, đông người qua lại, các điểm du lịch để nâng cao ý thức của cộng đồng.

- Huyện Vân Hồ: Chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình huyện đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên Đài truyền thanh về các nội dung theo chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2017. Trung tâm Văn hóa treo băng zôn, áp phích, khẩu hiệu tại các nơi công cộng, đường giao thông, trụ sở cơ quan.

2.2.2. Các hoạt động cụ thể

- Các đơn vị tổ chức phát động tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh khu vực cơ quan, tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ và nhân dân về bảo vệ nguồn nước; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước tại cơ quan và nơi cư trú; đồ rác đúng nơi qui định, hạn chế sử dụng túi nilon; không lấn chiếm sông, suối, ao hồ, kênh mương; không chặt phá rừng khai thác lâm sản trái phép, giữ rừng để bảo vệ nguồn nước. Các đơn vị tích cực tham gia như: Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, các huyện Sốp Cộp, Mộc Châu, Vân Hồ.

Một số kết quả cụ thể:

+ Huyện Sốp Cộp: Vận động cán bộ, công chức, nhân dân khơi thông 14km cống rãnh; nạo vét, vớt rác 3,5km kênh mương chảy qua các trung tâm xã, bản; chăm sóc và rào bảo vệ 2.000 cây xanh dọc các trục đường trung tâm huyện và tại các công sở; quét dọn, vệ sinh 23 km đường giao thông; thu gom, vận chuyển 45 m³ rác đến nơi quy định. 100% các bản với 100% đoàn viên thanh niên tích cực tham gia.

+ Huyện Mộc Châu, Vân Hồ: Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước; Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao đưa tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình đến toàn thể người dân.

- Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La - cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động như:

+ Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

+ Cung cấp tài liệu, dữ liệu, văn bản liên quan đến Ngày Nước thế giới năm 2017 cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan thông tấn, báo chí như Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La làm tài liệu phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu bảo vệ, phát triển tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La xin báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận: *le*

- Bộ TNMT;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TNN, Th. 03b.

GIÁM ĐỐC



Hoan
Triệu Ngọc Hoan